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รายงานบันทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  

  สมัยสามัญที่ 2 /2562  

วันที่  14 มิถุนายน 2562   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร ลา 
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล  
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปัทมะ  
8 นายลอน  เสาหงษ์ว ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงส์  
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  
10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง  
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์  
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าปี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี  
18 นายมนตรี   วิทศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิริ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร  
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง ลา 
21 นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ์  บุษบงก์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค  
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ ลา 
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                23   คน 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุรักษ์  นามโคตร   ส.อบต.หมู่ 2 
2. นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์    ส.อบต.หมู่ 12 
3. นายทองพูน  จันเทพ     ส.อบต.หมู่ 13 

  

 

บุคคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสถิต  ไกรยา ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ สถิต  ไกรยา  
2 นายกิ่ง  ทุมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 กิ่ง  ทุมพันธ์  
3 นายไพฑูรย์  นมขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นิคม  ค านึง  
4 นายฐิตรัฐ  สอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอย ฐิตรัฐ  สอนศรี  
5 นายชัยญา  จันทะศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ชัยญา  จันทะศิลา  
6 นายบุญเรียน ส ารวมใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บุญเรียน ส ารวมใจ  
7 นายเด่นชัย  เบญมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว เด่นชัย  เบญมาตย์  
8 นายทวีศักดิ์  แก้วค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ทวีศักดิ์  แก้วค า  
9 นายค ามี  บุญเหลื่อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ค ามี  บุญเหลื่อม  

10 นางภิตินันท์  กิติธรากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ภิตินันท์  กิติธรากุล  
11 นางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ สีหะวงษ์  
12 นายเลื่อน  จันเทพ รองนายก อบต. เลื่อน  จันเทพ  
13 นายสมนึก  ค าแท่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 สมนึก  ค าแท่ง  
14 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
15 นางสาวพลอยไพลิน เนื้อทอง ผู้ช่วยนักสันทนาการ พลอยไพลิน เนื้อทอง  
16 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สุกัญญา  วังคะฮาต  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   
ประธานสภาฯ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้งท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หัวหน้าส่วน

ราชการ และผู้น าชุมชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ครับ  
ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอยู่ 1 เรื่อง ท่านอาจารย์เนาได้มรณภาพ ตอนนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณขอให้ทุกท่านร่วมบริจาคแล้วแต่ศรัทธา
เพ่ือที่จะไปซื้อพวงหรีดและร่วมสวดอภิธรรม  ครับวันนี้คือการประชุมสภา สมัย
สามัญ ที่ 2 /2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่องท่ีจะประชุมในวันนี้คือเรื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการที่จะน ามาพัฒนา
ต าบลของเราครับ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ 2 ขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และท่านผู้น าครับว่ามีเรื่องพูดคุยกับที่ประชุม เชิญครับ 

นายเด่นชัย เบญมาตย์ 
ผู้อ านวยการบ้านโนนต้ิว 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายเด่นชัย เบญมาตย์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว สิ่งที่จะน าเสนอก็คงไม่อยู่ในวาระของการ
ประชุมเพราะรายละเอียดวาระการประชุมมีแต่แผนของในหมู่บ้าน โดยเฉพาะใน
เรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนโดยเฉพาะถนนคอนกรีต  สิ่งที่
อยู่ในส่วนราชการ เช่น โรงเรียนและรพสต. ยังไม่บรรจุโครงการเข้ามาในแผน 
ตรงนี้ขอผ่านนะครับ รอโครงการบรรจุเข้าแผนของส่วนราชการก่อน ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เอกสารแยกเป็น 2 ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานอีกส่วนของส่วน
ราชการเป็นของโรงเรียนและหน่วยงานราชการครับ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญเรียน ส ารวมใจ         
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ผมขอเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ 1-6 ในภาระอ่ืนๆ 
จะเสนอเนื่องจากแผนในชุมชนยังไม่ถูกจุด จากที่ได้รับเอกสาร ผมได้นั่งดูเอกสาร
เนื่องจากแผ่นที่ 1 ตามที่ดูเอกสารเป็นถนนเส้นโนนบ้านใหม่ – หนองแต้ ได้
ด าเนินการแล้ว มีจุดที่ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ ให้ไปดูให้ด้วยครับ 
หน้า 2 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หน้า 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โนนคูณ – บ้านแข่ หมู่ 13 เพ่ิมเติม 
ถนนรอบคลองอีสานเขียว ยาว 3,000 เมตร กว้าง 4 เมตร  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชัยญา จันทะศิลา         
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เอกสารที่เอาเข้ามาห้องประชุมในวันนี้ไม่มีโครงการที่ตรงกับ
โครงการที่ไปประชาคมล่าสุดและโครงการที่ไม่มีในแผนก็ครับช่วยดูให้ด้วยครับ 

นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านดิฉันนางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ขอชี้แจงท่านผู้น าดังนี้ค่ะ แผนที่เขา
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เข้ามาในวันนี้จะมีแผนสี่ปีที่ออกประชาคมในช่วงปี  2559  แผนที่ออก
ประชาคมไทยนิยม และแผนที่ออกประชาหมู่บ้านล่าสุด จะเรียงตามล าดับ ที่
ออกประชาคมล่าสุดจะอยู่หน้าท้าย ให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบดูเอกสารว่ามีหมู่
ไหน ชื่อคน ถนน หรือโครงการผิดให้ช่วยกันแก้ไขให้ด้วยค่ะ ทางเราจะได้ไป
รวบรวมและแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 

ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุมสมัย
สามัญที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านได้อ่านแล้วครับมีท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมครับเชิญครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  22  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
 

 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เร่ืองกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 
 

 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 วันนี้เราจะเข้าสู่เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีพัชฏ์  ปัทมาลา         
ปลัด อบต. ครับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด 
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ที่ มท. 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มี
หนังสือ ที่ มท. 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตลอดจนการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการ
ก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืนรายละเอียด
ตามอ้างถึง นั้น 
     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
วรรคสาม ก าหนดให้ เมื่ อแผนพัฒนาจั งหวัดได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ครับคือหนังสือแจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ผมได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบครับ 

ประธานสภาฯ ครับโครงการที่ให้ทุกท่านดูของแต่ละหมู่ มาจากโครงการที่มาจากแผนสี่ปี แผน
โครงการไทยนิยมยั่งยืนและแผนที่ออกประชาคมของแต่ละหมู่  โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ 5  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ด ี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีท่านใดจะเพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญ
ครับ 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.
อบต. หมู่ 6 ผมขอแก้ไขโครงการ โครงการเดิมแต่ยังไม่ได้ท าครับข้อ 28 จาก
งบประมาณ 2,500,000 บาท ให้แก้ไขงบประมาณด้วยครับ โครงการติดตั้ง
ป้ายชื่อถนนงบประมาณ  2,400,000 บาท คงท ายากครับให้แก้ไขงบประมาณ
ด้วยครับ ข้อ 33 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าชาวบ้านเอง 
และขอเสนอโครงการไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 
 
 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล 
 ส.อบต. หมู่ 2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 ทางไปนาที่ใช้ชื่อผู้น าจะ
ผิดไหมครับ ผมดุแล้วมีชื่อท่านผู้น าหลายท่านที่มีในแผน ให้ช่วยดูให้ด้วยครับ  
 

ประธานสภาฯ ครับเส้นทางท่ีมีชื่อผู้น าไม่เป็นไรครับเพราะเป็นที่สาธารณะท าได้ไม่ผิดครับ 
ส.อบต.หมู่ 7 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางละออง  โพธิ์ตะนัง         

ส.อบต.หมู่ 7 ขอแก้ไขโครงการที่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพิมพา
เป็นนางพิมพา ค่ะ 

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ ปัทมะ         
ส.อบต.หมู่ 4 ขอแก้ไขโครงการที่ 46 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสม เป็น บ้านนายสม ครับ 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย  ค านึง         
ส.อบต.หมู่ 3  ขอแก้ไขโครงการที่ 40 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสังเวียน เป็นบ้านนายสุพิสิฐ ปัทมะ – นายมี บุตรศรี 

ส.อบต.หมู่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญชู ใจเด็ด         
ส.อบต.หมู่ 10 โครงการที่ 1 บ้านแม่เปาะ – ผู้ช่วยสมาน 
โครงการที่ 3 ขอตัดออกครับเพราะโครงการซ้ ากันครับ 

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายลอน เสาหงษ์         
ส.อบต.หมู่ 4 ขอแก้ไขโครงการที่ 34 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แก้ไข
จากบ้านดอนขะยอมเป็นโนนดู่ด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดจะแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ครับท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  23  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
มติเป็นเอกฉันท์ 

  
 
 
5.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 
เรื่องเดิม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
        เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณมีความจ าเป็นต้องโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่เนื่องจากงบประมาณไม่ได้
ตั้งไว้แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือการด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดังนี้ 
โอนตั้งใหม่ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล งบประมาณ 
22,000 (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1.ในกรณีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีมีหน่วยความจ า  แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 B3 จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ CGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi ZIEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
โอนลด 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน รายการโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 100,000.- โอนลด 22,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
78,000.- บาท (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 063) 
 

 
ประธานสภาฯ ครับการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว มี

ท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเรื่องการโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณครับ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  22  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 
2562  
 
เรื่องเดิม  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะท างานชนิดไม้ 
ขนาด 3.5  ฟุต ตั้งไว้ 5,000 บาท นั้น  
 



9 
 

 
 
ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ตั้งงบประมาณ ปรากฏใน 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะชนิดไม้ ขนาด 3.5 ฟุต ตั้งไว้ 5,000. - 
บาท นั้นเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบฯ 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ดังนี้  
 
 
ข้อความเดิม 
 
โต๊ะท างานชนิดไม้ ขนาด 3.5 ฟุต ตั้งไว้ 5,000.-บาท 
 
ข้อความใหม่ 
 
โต๊ะท างานชนิดไม้ ขนาด 120 เซนติเมตร  ตั้งไว้ 5,000.-บาท 
 
ครับนี่คือการโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเกี่ยวกับโต๊ะชนิดไม้ ขนาดเดิม 3.5 ฟุต 
ขนาดใหม่ 120 เซนติเมตร มีท่านใดสงสัยไหมครับถ้าไม่มีท่านใดสงสัยผมจะขอ
มติเลยนะครับ ครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ขอมติครับ 
    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  22  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 

  
 
 
เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล         
ส.อบต.หมู่ 2  
 1. ให้ช่วยดูแลเรื่องห้องประชุมด้วยครับ ไมล์และโต๊ะพับเหล็กพร้อมผ้าคลุมให้
เปลี่ยนใหม่ด้วยครับ ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารจัดงบประมาณมาซื้อจะได้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อยนะครับ 
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ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง         
ส.อบต.หมู่ 3  
1. ท่อเมนน้ าประปาจากสามแยกหน้าบ้านนายสุ่น – นางส าอาง  ท านุ  ความ
ยาว 550 เมตร เพราะว่าพ่ีน้องหมู่ 3 คุ้มนาหม่อง จ านวน 12 หลังคาเรือน 
ไม่ได้ใช้น้ าประปาเลยนะครับ เลยจะความอนุเคราะห์ให้พ่ีน้องชาวหมู่ 3 ด้วย
ครับ 
2. ถนนเส้นนาหม่อง - รพช ยาว 325 เมตร กว้าง 4 เมตร ตอนนี้ถนนเริ่มช ารุด
ผมอยากเสนอว่าปีงบประมาณอยากให้เอาเข้าข้อบัญญัติให้ด้วยครับ 
3. ถนนเส้นบ้านหอย – ดอนขะยอม ไปถึงหน้าบ้านนางแดง ก็ยังคงขาดอีก 
ประมาณ 600 เมตร ซึ่งไปเชื่อมต่อกับทางโรงเรียนถึงบ้านดอนขะยอม ตอนนี้ 
ขอให้ด าเนินการให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ  ปัทมะ         
ส.อบต.หมู่ 4 
1. ให้ไปติดไฟฟ้าแสงสว่างโซนนอก บ้านโนนดู่ หมู่ 4 ประมาณ 10 จุด ให้ไปดู
ให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 5 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายปัญญา  แก้วค า         
ส.อบต.หมู่ 5 
1. เรื่องให้ผู้บริหารไปดูถนนให้เพราะมีคนไปขุดดินออก แต่ไฟฟ้ายังไม่เข้าพอ
ไฟฟ้าเข้าแล้วเขาขุดดินออก ถนนหนองฮู มีการขุดดินเพ่ือไม่ให้มีการใช้ถนนได้
ตามปกติ 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านช ารุดและหักหมดแล้วให้ไปดูให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง         
ส.อบต.หมู่ 6  
1. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องจากฝนตกท าให้ไฟฟ้าไม่ติดหลายจุดให้ทางช่างเข้า
ไปตรวจดูจุดที่เสียหายและท าการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตรงจุดน้ าประปาตอนนี้ใช้ไม่ได้ให้ไปดูให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 8 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอ่อนตา ศิริบูรณ์         
ส.อบต.หมู่ 8 
1. เรื่องไฟฟ้าตรงประตูทางเข้าวัด 2 จุด 

ส.อบต.หมู่ 9 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา  เนื้อทอง         
ส.อบต.หมู่ 9 
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1. ในการประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่แจกแผนให้ของหมู่ที่รับผิดชอบเท่านั้นครับ 
แจกทุกหมู่เยอะไปครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายมนตรี  วิทศิริ         
ส.อบต.หมู่ 10 
1. ตรงสี่แยกบ้านนายอุดร เนื้อทอง ที่มีรางระบายน้ าที่ได้ซ่อมแล้วแต่ยังช ารุดอยู่
ให้ไปดูให้ด้วยครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย 
2. ไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านพ่อใหญ่สมศักดิ์  สืบสนธ์ 
3. เรื่องพนักงานเก็บขยะพูดจาไม่สุภาพกับชาวบ้านให้ช่วยดูให้ด้วยครับ 
 

 
ส.อบต.หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสี  เนื้อทอง 

ส.อบต.หมู่ 13 
1. ให้ช่วยดู ถนน คสล. เส้นบ้านพ่อใหญ่ทองเหนี่ยง – ปั๊มน้ ามัน  
ประมาณ 2 - 3 เมตร 
2.ผู้น าไม่ควรพูดจาแบบนี้ในที่ประชุมครับ 
 
 

ประธานสภาฯ ครับเรื่องอ่ืนที่ท่านแจ้งมาจะส่งเรื่องถึงท่านผู้บริหารเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ทุก
หมู่ ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุม
ครับ  

 
 

 ปิดประชุมเวลา    11.40 น. 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา 
                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฎ์ ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฎ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                                14 มิถุนายน 2562 
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ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที่ 2  ลงวันที่  14 มิถุนายน  2562) มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สุริยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 
 

 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 

ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
           (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าท่ีประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วชิัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
     (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
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